

THÔNG BÁO

Kết quả tổ chức Hội thảo “Cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước góp phần phòng, chống tham nhũng - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”

Ngày 11/4/2019 tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước đã tổ chức Hội thảo “Cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước góp phần phòng, chống tham nhũng - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”. Mục đích của Hội thảo nhằm làm rõ một số vấn đề về cơ chế kiểm soát quyền lực nói chung, quyền lực và kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng nói riêng, trong đó có vai trò của Kiểm toán nhà nước; đánh giá thực trạng xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung đánh giá thực trạng ban hành các văn bản dưới luật và thi hành pháp luật về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước để từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện.

Tham gia Hội thảo có trên 150 đại biểu đến từ các cơ quan của Đảng, Chính phủ, các Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương, Hội nghề nghiệp, các Trường Đại học, Viện nghiên cứu, các Tập đoàn, Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan thông tấn, báo chí, đài phát thanh, truyền hình đã đến dự và đưa tin về Hội thảo. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh chủ trì Hội thảo.

Sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc, trách nhiệm với tinh thần xây dựng và khoa học, Hội thảo đã hoàn thành chương trình đề ra với 26 bài tham luận đăng trong kỷ yếu, 06 bài tham luận được trình bày và 04 ý kiến trao đổi phát biểu tại hội trường. Tổng hợp các báo cáo tham luận và ý kiến thảo luận, Kiểm toán nhà nước thông báo kết luận hội thảo như sau:

Thứ nhất, các bài tham luận cũng như các ý kiến phát biểu, thảo luận đã chỉ ra rằng kiểm soát quyền lực trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt nguồn từ đặc trưng Nhà nước ta do một Đảng duy nhất lãnh đạo. Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội là một tất yếu lịch sử. Tất yếu đó cũng đòi hỏi phải kiểm soát quyền lực giữa các chủ thể cấu thành hệ thống chính trị ở nước ta.

Kiểm soát quyền lực nhà nước là một vấn đề phức tạp, bởi sự phức tạp của tổ chức quyền lực nhà nước và hoạt động thực thi quyền lực nhà nước. Tính phức tạp đó, một mặt do kiểm soát việc sử dụng quyền lực nhà nước để chống sự lạm dụng nó là đòi hỏi bắt buộc đối với bất kỳ nhà nước dân chủ và pháp quyền nào. Nhưng mặt khác, kiểm soát được việc sử dụng quyền lực nhà nước mà lại không làm mất đi tính năng động, mềm dẻo cần phải có để tiến hành các công việc nhà nước. Cái khó nhất trong thiết kế một chính quyền nhà nước trước hết là làm cho bộ máy nhà nước có khả năng kiểm soát được xã hội và sau nữa không kém phần quan trọng là buộc nhà nước phải tự kiểm soát được chính mình. Vì vậy, quyền lực nhà nước chỉ có thể kiểm soát được khi có cơ chế xác định và các điều kiện cần thiết cho sự vận hành của nó trên thực tế. Cơ chế đó bao gồm kiểm soát bên ngoài và kiểm soát bên trong quyền lực nhà nước.

Hội thảo cũng tập trung thảo luận và xác định kiểm soát quyền lực là vấn đề khó, nhưng nhất thiết phải làm tốt, nếu không cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng sẽ không có kết quả. Đồng thời, Hội thảo đánh giá với quyết tâm chính trị cao, công khai, minh bạch, khách quan, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta hiện nay đã đạt được những kết quả bước đầu và để lại nhiều bài học rất quan trọng. Tham nhũng đã từng bước được kiềm chế, “có chiều hướng thuyên giảm”, củng cố niềm tin và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Hội thảo đã thảo luận và phân tích một cách sâu sắc những hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan, tập trung vào cơ chế kiểm soát quyền lực cần được tiếp tục hoàn thiện; Hệ thống các Luật, Pháp lệnh về kiểm soát quyền lực trong phòng, chống tham nhũng, liên quan đến nhiều lĩnh vực và chủ thể khác nhau, tuy nhiên sự thống nhất và tương thích giữa các văn bản này đang là vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu thấu đáo; Công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn cần được quan tâm hơn nữa để tránh việc lạm quyền để trục lợi; Tiếp tục nâng cao chế độ trách nhiệm, chế độ công vụ rõ ràng hơn...

Thứ hai, Hội thảo đã làm rõ vai trò của Kiểm toán nhà nước trong kiểm soát quyền lực góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; gắn đấu tranh phòng chống tham nhũng với kiểm soát quyền lực, từng bước ngăn chặn việc lạm quyền, lộng quyền, tha hóa quyền lực. Hội thảo đã đề xuất, kiến nghị

bày giải pháp nhằm phát huy vai trò của Kiểm toán nhà nước trong kiểm soát quyền lực góp phần phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, cụ thể:

(1) Kiểm soát quyền lực nhà nước là một nguyên tắc cơ bản, cần được khẳng định trong các văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất. Trong đó, địa vị pháp lý của Kiểm toán nhà nước và Tổng Kiểm toán nhà nước tại Điều 118 Điều 118 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) cần được các cơ quan nhà nước thực hiện và quy định cụ thể trong các văn bản luật.

(2) Nâng cao năng lực hoạt động, hiệu lực pháp lý, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Kiểm toán nhà nước như một công cụ hữu hiệu của Nhà nước trong kiểm tra, giám sát quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, trong đó có việc sửa đổi Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 nhằm tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho Kiểm toán nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng.

(3) Thông qua hoạt động kiểm toán, Kiểm toán nhà nước tiếp tục chủ động hơn nữa trong việc kiểm soát quyền lực góp phần phòng, chống tham nhũng bằng việc tập trung kiểm toán các lĩnh vực, đối tượng kiểm toán tiềm ẩn nhiều nguy cơ lạm quyền, tham nhũng, lãng phí; Kiến nghị xử lý nghiêm mọi đối tượng có hành vi lạm dụng quyền lực, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt và gây thiệt hại. Tập trung kiểm toán trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công để có thêm thông tin sát thực phục vụ cho yêu cầu phòng chống tham nhũng.

(4) Tiếp tục thực hiện công khai rộng rãi kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Đây là một việc làm thiết thực góp phần nâng cao vai trò giám sát, chất vấn của của các cơ quan dân cử và nhân dân, đồng thời mang tính răn đe đối với những đối tượng có ý định lạm dụng quyền lực để tham nhũng.

(5) Tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị được kiểm toán và các đại biểu Quốc hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho Kiểm toán nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chú trọng tăng cường phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với các cơ quan có chức năng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nhất là các cơ quan tố tụng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi tham nhũng do

lạm dụng quyền lực mà Kiểm toán nhà nước phát hiện và kiến nghị xử lý thông qua hoạt động kiểm toán.

(6) Tiếp tục xây dựng Kiểm toán nhà nước có trình độ chuyên nghiệp cao, từng bước hiện đại, đội ngũ kiểm toán viên có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, KTNN trở thành cơ quan kiểm tra tài chính công có trách nhiệm và uy tín, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

(7) Tăng cường trao đổi, chia sẻ, cập nhật kinh nghiệm với các cơ quan kiểm toán tối cao của các nước trên thế giới nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm toán việc kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

Kiểm toán nhà nước thông báo kết quả Hội thảo để các đơn vị trong ngành được biết và nghiên cứu, tham khảo. /.

Nơi nhận:

- Tổng KTNN (để b/c);
- Các Phó Tổng KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Văn phòng Đảng- Đoàn thể;
- Lưu: VT, Trường (3).

**KT. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC**



Đặng Thế Vinh
Đặng Thế Vinh